

HƯNG HÀ Chủ động phòng, chống thiên tai



Ban CHQS huyện Hưng Hà kiểm tra vật tư phòng, chống thiên tai.

Thời gian qua, công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai luôn được các địa phương trong huyện Hưng Hà xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ông Hoàng Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ cho biết: Xã có 10 thôn với 14.500 hộ, có 328ha đất bãi trồng cây màu. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã có gần 2km đê bồi được cứng hóa, 1,2km kè áp mái được làm kiên cố. Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai (PCTT); chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức phát quang cây cối trên tuyến đê từ địa điểm giáp thị trấn Hưng Nhân đến cống Lão Khê; lên kế hoạch giao cho các thôn giải phóng vật cản trên các tuyến phục vụ tiêu ứng nội đồng; giao vật tư, nhân lực cụ thể cho các lực lượng cứu sách, lực lượng canh coi đê, giao cụ thể địa điểm, vị trí canh coi cho các điểm và các tuyến đường vùng. Xã đã ký hợp đồng mua 1.000 cây tre, cây luồng



Phát quang đê phòng, chống thiên tai tại xã Tân Lễ (Hưng Hà).

và 300 cây bạch đàn để phục vụ công tác PCTT. Phân công lực lượng phục vụ công tác PCTT như canh coi điểm 72 người, xung kích 100 người, ứng cứu 470 người... Chuẩn bị 7.000 bao tải, 500 khối đất dự trữ, 5 tàu thuyền, 100 xe cải tiến...

Xác định PCTT và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, xã Liên Hiệp đã sớm xây dựng kế hoạch PCTT, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ông Đào Trọng Giáp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã đã thành lập ban chỉ

huy PCTT gồm 17 người, ban chỉ huy tiền phương gồm 18 người, ban chỉ huy hậu phương gồm 13 người; đồng thời, giao cho các thôn chuẩn bị 600 cây tre, luồng, 2.000 bao tải, 100 xe thô sơ, 6 ô tô để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Để bảo đảm an toàn hệ thống sông trực, xã chỉ đạo kiểm tra, xử lý giải phóng dòng chảy đáp ứng nhu cầu tiêu ứng. Tổ chức khơi thông dòng chảy 8 tuyến máng cấp 1, cấp 2. Lập danh sách các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn để chủ động hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn khi thiên tai xảy ra.

Công trình cầu sông Hồng nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Theo thiết kế xây dựng, cầu có tổng chiều dài 1.400m với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng nối liền hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định). Công trình được khởi công tháng 1/2021, dự kiến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành xây dựng và tổ chức hợp long.

Từ khi khởi công đến nay, nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh gặp không ít khó khăn khi vừa phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng vừa phải bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao trong thời gian gần đây cũng gây trở ngại lớn cho đơn vị thi công. Có mặt tại công trường cầu sông Hồng vào 10 giờ sáng, dưới cái nóng lên tới 39°C, hơn 200 công nhân vẫn đang miệt mài treo mình trên những trụ cầu để gắp rút hoàn thiện các hạng mục. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân thi công cầu sông Hồng cho biết: Nắng nóng khiến công việc của anh em công nhân thêm vất vả. Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng và bảo

Vượt nắng nóng trên công trường cầu sông Hồng

Mặc cho nắng nóng 39 - 40°C, hơn 200 công nhân trên công trường xây dựng cầu sông Hồng vẫn miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ công trình.

đảm sức khỏe, chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến 10 giờ thì nghỉ, chiều làm từ 15 giờ đến 20 giờ, hôm nào tăng ca thì nghỉ muộn hơn 1 - 2 tiếng.

Theo ông Đặng Văn Quỳnh, chỉ huy công trình cầu sông Hồng (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh): Để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, thời gian qua, nhà thầu đã huy động số lượng lớn máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực để triển khai các hạng mục của công trình cũng như các hạng mục khác nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Cụ thể, đã chia thành 3 mũi thi công với hơn 200 công nhân, tổ chức thi công 3 ca/ngày. Nhà thầu sắp xếp lại thời gian các ca, kíp làm việc sao cho vừa bảo đảm hiệu quả công việc, an toàn trong lao động vừa đảm bảo được nắng nóng để bảo vệ sức khỏe công nhân. Ngoài ra, trong quá trình thi công nhà thầu luôn thực hiện nghiêm các

quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ chủ động thực hiện các phương án thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã giúp nhà thầu triển khai thi công vượt tiến độ đề ra. Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành hơn 50% khối lượng, trong đó đã thi công được 17/28 trụ và thân bộ trụ cầu bên phía Thái Bình, đang chuẩn bị các bước để thi công bên phía tỉnh Nam Định. Với tiến độ như hiện nay, nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình và tổ chức hợp long vào giữa năm 2022, vượt trước nửa năm so với kế hoạch đề ra. Từ đó sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tổng thể của toàn dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Cùng với xây dựng cầu sông Hồng, đến nay, các công trình trên tuyến đều được các nhà thầu triển khai đồng bộ, trong đó tập trung vào các công trình quan trọng, có tính

quyết định đến tiến độ thực hiện dự án như cầu Diêm Điền, cầu Lân 1, cầu Lân 2 và đoạn đường bên phía huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đầu tư dự án và nhà thầu đang gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai thi công một số hạng mục quan trọng khác nằm trong dự án. Theo ông Vũ Văn Toàn, chỉ huy trưởng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh): Hiện vẫn còn một số điểm nút giao quan trọng trên tuyến đường còn vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, nhà thầu mong muốn UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Khi đã có mặt bằng, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai thi công bảo đảm tiến độ đề ra

TRẦN TUẤN



Thi công công trình cầu sông Hồng.

MAI THỤ

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH

Mũi nhọn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Là cơ quan trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389/ĐP tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu BCĐ 389/ĐP tỉnh xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đơn vị cũng là mũi nhọn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cho biết: Những tháng đầu năm 2021, thị trường Thái Bình cơ bản ổn định. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; hàng hóa vi phạm về nhãn, vi phạm về lĩnh vực giá, vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm và các điều kiện trong kinh doanh, để dẫn

đến nguy cơ gây bất ổn thị trường, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Trước thực tế đó, Cục QLTT tỉnh đã huy động toàn lực lượng tập trung bám nắm địa bàn, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, Cục QLTT tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác QLTT như: Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2020, trước,

trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021; kế hoạch kiểm tra chuyên đề đồ điện, điện tử, điện lạnh năm 2021; các quyết định thanh tra chuyên ngành đối với 3 doanh nghiệp. Cục đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến thị trường, kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp

thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, mua gom hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, vi phạm về lĩnh vực giá. Chủ trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, nhất là trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch và khám chữa bệnh. Cục QLTT tỉnh duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của nhân dân tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa tin các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và các vụ việc vi phạm điển hình trên Báo Thái Bình và trên website của Cục.

Ông Nguyễn Văn Nghiên cho biết thêm: 6 tháng đầu năm 2021, Cục QLTT tỉnh đã tổ chức kiểm tra 866 vụ, phát hiện và xử lý 350 vụ với 359 hành vi vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 837.166.000 đồng. Lực lượng QLTT tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm gồm 173 nôi cơm điện nhập lậu; 261 LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; 40 bộ điều hòa cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ; sữa bột các loại nhập

lậu; 10 túi văng sữa Heinz loại 120g nhập lậu; 6 túi ngũ cốc Calbee loại 800g nhập lậu; 8 túi bánh ăn dặm Morinaga nhập lậu; 6 túi hạt nêm nhập lậu; tổng trị giá hàng hóa tịch thu 197.724.000 đồng.

Cục QLTT tỉnh tiến hành 3 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 3 doanh nghiệp; đã ban hành kết luận thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp có hành vi vi phạm về điều kiện trong hoạt động kinh doanh, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 35.000.000 đồng. Ngoài ra, Cục QLTT tỉnh còn chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành của BCĐ 389/ĐP tỉnh kiểm tra 9 vụ, phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 39.250.000 đồng. Lực lượng QLTT tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do các huyện, thành phố thành lập, kiểm tra 11 vụ, xử lý 1 vụ; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ trì; phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra các hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; tham gia đoàn kiểm

tra liên ngành về giá do Sở Tài chính chủ trì...

Sự vào cuộc kịp thời của Cục QLTT tỉnh và các cơ quan chức năng trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng đánh giá cao. Ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc Công ty TNHH VHC Chi nhánh Thái Bình, Giám đốc siêu thị điện máy HC (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Việc kiểm tra, xử lý nghiêm của các cơ quan

chức năng thời gian qua đã góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp làm ăn chân chính không bị ảnh hưởng do hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gây ra.

Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về chấp

hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm công đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức cho gần 1.000 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không thực hiện và không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHÁC DUẤN



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu ngoại, một trong những mặt hàng để xảy ra nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ảnh tư liệu